



๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กราบเรียน/เรียน หัวหน้าฝ่ายและรองหัวหน้าฝ่ายใน คสช. (๕ ฝ่าย) ผอ.-รักษาความสงบเรียบร้อย
ผอ.-ส่วนงานการบริหารราชการ, ปธ.-คตร., กระทรวง, กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีข้อสั่งการ ดังนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

๑. กรณีที่สหภาพยุโรป (EU) มีท่าทีคัดค้านการเข้าบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งอาจมีการระงับและชะลอการให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับประเทศไทย รวมทั้งกรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report: TIP Report) และได้ลดระดับประเทศไทยอยู่ในสถานะระดับ ๓ (Tier 3) ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด และอาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือในการลงทุนจากนานาประเทศตลอดจนมีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์นั้น จึงมอบให้ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศเร่งดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจกับต่างประเทศในทุกช่องทางให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความจำเป็นที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะต้องดำเนินการเข้าควบคุมการบริหารประเทศ เพื่อป้องกันมิให้ประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤต ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นมีข้อจำกัดที่จะบริหารราชการแผ่นดินได้ และอาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างรุนแรง ซึ่งจะกระทบโดยตรงต่อเกียรติภูมิของชาติ และเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมิได้มีการใช้อำนาจใดๆ ที่เกินกว่าความจำเป็นในการควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวให้เข้าสู่ความสงบ และสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกหลัก โดยให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีและเกียรติยศของประเทศไทยด้วย

๒. ให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการเจรจาหรือการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องต่างๆ พิจารณาดำเนินการโดยยึดถือผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของชาติในเวทีโลกเป็นหลัก รวมทั้งให้พิจารณาถึงประเด็นทางความมั่นคงด้วย โดยประสานงานกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งนี้ให้มีการตรวจสอบและทบทวนการดำเนินการตามผลการประชุม/การเจรจาในครั้งที่ผ่านมาแล้ว เพื่อนำข้อมูลปัญหา อุปสรรคมาใช้กำหนดท่าทีในการเจรจาข้อตกลง หรือการประชุมในครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย โดยให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการดังกล่าวให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบเป็นระยะๆ ด้วย

การเลือกตั้งท้องถิ่น

กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ให้ชะลอการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นออกไปก่อน ในระหว่างนี้ กรณีผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในกรอบของประกาศ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของท้องถิ่น มอบให้กระทรวงมหาดไทยรับไปประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๗ จะต้องอยู่ในกรอบนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

/กฎหมาย ...

กฎหมาย

๑. ร่างกฎหมายต่างๆ ที่ค้างการพิจารณาในกระบวนการนิติบัญญัติ หรืออยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรืออยู่ระหว่างการดำเนินงานของส่วนราชการ มอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวบรวม กลั่นกรอง และจัดประเภทกฎหมายที่สมควรดำเนินการในระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ หรือระยะที่ ๓ ให้ชัดเจน โดยเรื่องใดที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร่งดำเนินการในระยะที่ ๑ และหากเรื่องใดที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน ให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพิจารณาดำเนินการออกเป็นประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเบื้องต้น

๒. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวบรวมกฎหมายสำคัญๆ เตรียมไว้เพื่อนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติพิจารณาในวาระแรก ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กฎหมายที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และกฎหมายที่เอื้อต่อการปฏิรูปการเมือง เป็นต้น สำหรับกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมรับไปศึกษาในรายละเอียดโดยให้เปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศด้วย

๓. มอบหมายให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณไปพิจารณากำหนดขอบเขตของงานหรือประเภทงานที่เหมาะสมกับการดำเนินการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว โดยยึดหลักความโปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ เสนอต่อฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพิจารณาก่อนเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป

๔. ให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพิจารณาทบทวนแนวทางการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ โดยให้ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยให้หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายดำเนินการตามข้อกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป ในกรณีที่บางขั้นตอนของข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งยังไม่ชัดเจน ให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพิจารณาคำสั่งหรือเสนอแนะต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องด้วย

การประชาสัมพันธ์

๑. ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานระมัดระวังในการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนและประชาชนโดยเฉพาะเรื่องต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหรือยังอยู่ในขั้นการพิจารณาที่ยังไม่เป็นที่ยุติ หรือที่ต้องนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติก่อน เนื่องจากจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและตื่นตระหนกได้ ทั้งนี้ กำชับให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับปลัดกระทรวงและอธิบดีทำความเข้าใจในข้อสั่งการ นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ชัดเจนก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆ แก่สาธารณชน โดยให้เน้นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา

๒. มอบหมายให้คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกันจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในรอบ ๑ เดือน ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงให้เห็นถึง ภาพลักษณ์ของประเทศในเชิงบวก เช่น ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ระบบแรงงาน ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมาตรฐานสากล เป็นต้น ทั้งนี้ ให้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน และให้ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศใช้สื่อดังกล่าวเป็นข้อมูล ประกอบการชี้แจงกับต่างประเทศต่อไปด้วย

๓. มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ สืบหาความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับผลงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในระยะเวลาที่ผ่านมา และรายงานให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบโดยเร็ว

๔. มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศูนย์บริการประชาชน) รับไปกำหนดแนวทางการรวมศูนย์การรับข้อร้องเรียนของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา มีการร้องเรียนผ่านหลายช่องทาง โดยรวบรวม กลั่นกรอง เสนอแนะแนวทางการแก้ไข ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม และรายงานให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบ ตามที่ได้สั่งการในเรื่องการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายเชิงรุกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย

การดำเนินการข้อร้องเรียนและการทุจริต

๑. มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปรมาณูรับไปตรวจสอบเกี่ยวกับ ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และค่าตอบแทนที่พนักงานของมหาวิทยาลัยพึงจะได้รับ ตามสิทธิ แล้วรายงานให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบต่อไป

๒. มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเร่งรัดการดำเนินการ ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การออกใบประกอบกิจการโรงงาน (รง. ๔) เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

เรื่องอื่นๆ

๑. การดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในขณะนี้ ให้ทุกหน่วยงานจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ให้สอดคล้องกับห้วงเวลาในการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ระยะ โดยจัดทำ แผนการดำเนินการให้ชัดเจนว่า เรื่องใดต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วน เรื่องใดสามารถดำเนินการในระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ต่อไปได้ ปัญหาอะไรที่ได้แก้ไขไปแล้ว เช่น การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้น และปัญหาอะไร ยังไม่ได้รับการแก้ไข เช่น การดำเนินการกรณีสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีท่าทีคัดค้านการเข้า บริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นต้น โดยให้ยึดหลักการดำเนินการเชิงรุก ป้องกันการเกิดปัญหา และแก้ไขปัญหาในระยะยาว ทั้งนี้ ให้ทุกกระทรวงจัดทำรายงานความก้าวหน้า การดำเนินการเป็นประจำทุกวันตามนโยบายเชิงรุกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอต่อหัวหน้า ฝ่ายกิจการพิเศษ เพื่อรวบรวมเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบต่อไป

๒. ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูป และคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อจัดทำแผนการเสริมความปรองดองสมานฉันท์และการปฏิรูปประเทศ เพื่อความเหมาะสม จึงเห็นควรให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย

๓. มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมร่วมกับฝ่ายมั่นคงและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณาหาหลักการกำกับดูแลสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สถานีวิทยุชุมชน ให้มีการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของการจัดตั้งสถานีต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้องและปราศจากการบิดเบือน

๔. มอบหมายให้ทุกฝ่ายไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่มนักการเมือง นิสิต นักศึกษา และกลุ่มข้าราชการ เป็นต้น ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงการคลังเร่งพิจารณาดำเนินการกรณีข้าราชการที่เป็นสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยสมัครใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้าราชการบำนาญที่จะกลับไปเลือกรับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับเดิม ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติในสัปดาห์ต่อไป

๕. มอบหมายให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อยพิจารณาหาแนวทางในการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ ให้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและก่อให้เกิดการกระทบกระทั่ง อันส่งผลในเชิงลบต่อการดำเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕, ๐๘๑ ๘๘๘ ๖๖๓๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๑๖๐

www.cabinet.thaigov.go.th